
Sæl Lilja  

 

Takk fyrir mailið.  

 

Ég átti fund með bæjarstjóranum í morgun ásamt Sigurði frá skipulags og bygginarráði,  

niurstaðan var að ég mun hætta við lóð að Álfhellu 5, og sækja um nýja lóð utan þynningar  

svæðis í Hellnahrauni 3 um leið og auglýst verður.  

 

Kveðja  

Halldór Berg Jónsson  


